
 
 
 
 
 
 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
เสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

  เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
นําโดย ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
กรรมาธิการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน และนายออน  
กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมท้ัง คณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดเสวนา “โครงการรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” กิจกรรม
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจํานวนกว่า ๗๐ คน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับประถมศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับมัธยมศึกษา ผู้อํานวยการ

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และครูระดับมัธยมศึกษา 
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล แลกเปล่ียนความเห็น  
ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระสําคัญ พร้อมยกร่างจัดทํารายงานข้อเสนอ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ซ่ึงกิจกรรมเสวนาดังกล่าวมุ่งเน้นรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กรอบบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ฉบับท่ี ๒๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ภาพ – ข่าว โดย ธิดา – เบญญา 

ของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาคเพื่อให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเพ่ือให้
หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการสามารถ 
นํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติพัฒนาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
อย่างสูงสุด ท้ังนี้ พบว่าท่ีผ่านมาการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านปฏิรูปการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ ตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  
ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง เช่น ๑) การบริหารงานด้านบุคลากร การบรรจุ แต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความล่าช้า ๒) การจ่ายเงินเดือนครูล่าช้ากว่ากําหนด และ ๓) คุณภาพการศึกษา

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด กมธ.การศึกษา จึงได้จัดเสวนาเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท้ังในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว  
โดยท่ีประชุมได้มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ๑) ให้กําหนดหลักเกณฑ์ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  
ตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๙ ๒) ควรกําหนดโครงสร้าง 
ของศึกษานิเทศก์ให้ชัดเจน พร้อมท้ัง ติดตาม และประเมินผล

หลังจากท่ีศึกษานิเทศก์ได้ทําการนิเทศว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไร และควรจะพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม  
และ ๓) ควรกําหนดบทบาทหน้าท่ีของศึกษาธิการจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

โดยท่ี กมธ.การศึกษา วุฒิสภา จะนําความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วม
เสวนา เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นความเห็นเพ่ือจัดทํารายงานข้อเสนอเชิงนโยบาย
และรายงานสรุปผลการเสวนาเสนอต่อ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 


